



อตุลา ที อตุลุม นาด

ข่าวรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

ม.ร.0601.033.0332/2525.11.42 [001-008]

เพื่อเป็นสื่อกลาง
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ปีที่ 11 ฉบับที่ 42

ปีการศึกษา 2524 13 กุมภาพันธ์ 2525

ราคา 75 สตางค์

แถลงข่าวสื่อมวลชน



เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 รต.คร.อภิรมย์ ณ นคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องผลการชุดเจาะที่ดิน ณ วิทยาเขต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งสรุปได้จากผลการทดสอบทางวิชาการ ปรากฏว่าการปักค้ำดินของดินได้มาตรฐาน แต่การออกแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มหาวิทยาลัยเตรียมดำเนินการฟ้องศาลให้ดำเนินคดีหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง โดยจะยื่นฟ้องสถานีนักผู้ออกแบบผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งผู้กระทำผิดทุกฝ่ายที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

การประชุมเชิงวิชาการ



คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "การปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2525" เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2525 ณ สำนักงานสภอาจารย์ ม.ร.

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตวิทยาศาสตร์



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปัจฉิมนิเทศบัณฑิตวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2525 ณ ห้องประชุมเอ.ดี. 1 โดยมี ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รองอธิบดีฝ่ายนักศึกษาเป็นประธาน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

เลือกตั้ง อสมร. และ สมร.



เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสมาชิกสภานักศึกษา ณ หน่วยเลือกตั้งรอบสระน้ำ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษาสนใจมาใช้สิทธิประมาณ 20,000 คน

การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้วิธีการนับคะแนนโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมหาวิทยาลัยได้เริ่มการนับคะแนน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2525 เป็นต้นไป โดยมีห้องตรวจนับคะแนนอยู่ที่ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ สวป. ชั้น 4 และ สวป.เก่า ซึ่งการตรวจนับคะแนนทุกประเภท ได้แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 22.30 น. ในการนับคะแนนดังกล่าวมีผู้แทนพรรคทุกพรรค รวมทั้งผู้อำนวยการคอมพิวเตอร์จากทุกฝ่าย ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน และตลอดระยะเวลาที่มีการตรวจนับคะแนน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด รายงานผลการตรวจนับคะแนน ให้นักศึกษาและผู้สนใจติดตามชมอย่างใกล้ชิด ณ บริเวณ ลาน สวป. ตั้งแต่ต้นจนการนับคะแนนแล้วเสร็จ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

ผลการเลือกตั้ง อสมร. และ สมร. ปีการศึกษา 2525

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2525 ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 09.00 - 16.00 น. นั้น มหาวิทยาลัยได้เริ่มการนับคะแนนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2525 ซึ่งการนับคะแนนดังกล่าว แล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 22.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2525 ปรากฏผลการเลือกตั้งดังนี้.-

การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ได้แก่ พรรคกระแสนธรรม

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา พรรคกระแสนธรรม ได้ 41 ที่นั่งและพรรคนักศึกษา 7 คณะ ได้ 23 ที่นั่ง

สำหรับรายละเอียดคะแนนและจำนวนที่นั่งในแต่ละพรรค มีดังนี้.-

สาส์นจากอธิการบดี

คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ที่รักทุกท่าน มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ซึ่งได้สำเร็จดั่งเป็นอย่างดียิ่ง นับเป็นรูปแบบของการปฏิบัติประชาธิปไตย ที่พูดได้ด้วยความภาคภูมิใจว่าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้ ประชาธิปไตยแบ่งบานเต็มใบ และมีแบบที่สาคัญคือ การยอมรับของประชากรทุก ๆ ฝ่าย การยอมรับว่าเป็นสิ่งที่และถูกต้อง คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัย และชาวรามคำแหงทุกคน ขอได้โปรดรักษาคณะประชาธิปไตยของเรา ให้เป็นแม่แบบประชาธิปไตยของชาติในวันข้างหน้า และเราจะได้มีวันร่วมภูมิใจกับคนอื่น ๆ ในชาติอีกมากมาย

สำหรับผลของการเลือกตั้ง ขอเรียนเพื่อทราบทั่วกันดังนี้

อสมร.	พรรคกระแสนธรรม	9,786	คะแนน
	พรรคนักศึกษา 7 คณะ	9,071	คะแนน
สมร.	พรรคกระแสนธรรม	41	ที่นั่ง
	พรรคนักศึกษา 7 คณะ	23	ที่นั่ง

บัดนี้การเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว ประชากรมหาวิทยาลัยก็ได้ผู้ที่เสนอตัวเข้ามาปฏิบัติงาน โดยการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา เพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยความเต็มใจ ภาระกิจนี้เป็นภาระกิจของส่วนรวม ต้องเสียสละต่อกันเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย และประชากรชาวรามคำแหงทุกคน ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ก็ต้องมุ่งหน้าด้วยความดีความก้าวหน้าและความเจริญของส่วนรวม ประชากรที่เป็นมวลสมาชิกก็มุ่งหวังความดี ความก้าวหน้า และความเจริญในทิศทางเดียวกัน เมื่อส่วนลึกเราเห็นส่วนกันก็พึงช่วยสร้างสรรและส่งเสริมต่อกันและกันทุกวิถีทาง

มหาวิทยาลัยภูมิใจอย่างที่สุดต่อบทบาทการแสดงออกทางประชาธิปไตย ของพวกเราชาวรามคำแหงครั้งนี้ ขอได้โปรดช่วยกันรักษา ทุนอันอม สิ่งนี้ไว้เพื่อร่วมความภูมิใจของพวกเราทุกคนตลอดไป

ด้วยความรักและปรารถนาดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร

อธิการบดี



การสอบไล่ ภาค 2/2524

ขออภัยให้ทราบทั่วกันอีกครั้งหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยจะ
ต้นกทสอบไล่ ภาค 2/2524 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2525 โดยมีการสอบวันละ 3 คาบเวลา และเว้นการสอบในวันเสาร์ที่ 6 และ 13 มีนาคม 2525 สำหรับคู่มือสอบไล่มหาวิทยาลัยจะแจกให้นักศึกษาได้ก่อนเริ่มการสอบประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งกำหนดวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่งสำหรับนักศึกษาที่ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาหาย หรือบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือไม่มีใบเสร็จรับเงินลิขสิทธิ์ของภาค 2/2524 ขอให้รีบดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ (ที่ สวป. ชั้น 2) หรือถ่ายสำเนาใบเสร็จลิขสิทธิ์ (ที่ สวป. ชั้น 6) ให้แล้วเสร็จก่อนการสอบไล่ เพราะบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินลิขสิทธิ์เป็นหลักฐานสำคัญ ที่นักศึกษาต้องนำมาแสดงในการสอบซึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ใช้หลักฐานอื่นแทนได้

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน / 2524

มหาวิทยาลัยได้ยืนยันให้ทราบแล้วว่า จะมีการบรรยายในภาคฤดูร้อน / 2524 อย่างแน่นอน สำหรับปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน / 2524 มีรายละเอียด ดังนี้

พุธที่ 24 มี.ค. - จันทร์ที่ 5 เม.ย. 25 ลงทะเบียนเรียน (เว้นวันอาทิตย์และ 31 มี.ค. 25)

พุธที่ 7 เม.ย. - ศุกร์ที่ 7 พ.ค. 25 บรรยายในชั้นเสาร์ที่ 8 พ.ค. - อาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 25 เตรียมสอบไล่ (งดบรรยาย)

จันทร์ที่ 10 พ.ค. - พุธที่ 19 พ.ค. 25 สอบไล่ (3 คาบเวลา)

จันทร์ที่ 24 พ.ค. 25 วันสำเร็จการศึกษา

ทุนการศึกษา

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และมูลนิธิโสภณพิฆ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ประจำปีการศึกษา 2525

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแสดงความจำนงขอรับทุน ได้ที่แผนกสวัสดิการนักศึกษา กองงานนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2525 (สำหรับทุนของมูลนิธิโสภณพิฆ) และจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2525 (สำหรับทุนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด)

วารสารรามคำแหง

วารสารรามคำแหง ฉบับที่ 6 (รัฐศาสตร์ เล่ม 1) ออกวางตลาดแล้วด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่น่าสนใจ บรรจุบทความหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น "การบริหารเชิงระบบ" (เขียนโดย อ.พงศ์สัญญา ศรีสมทรัพย์) "หน้าที่หรือบทบาทของตำรวจที่มีต่อสังคม" (เขียนโดย ผศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร) "ปัญหาในการพัฒนาชนบทของไทย" (เขียนโดย รศ.เสถียร เหลืองอร่าม) และ "ข้าราชการกับการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรม" (เขียนโดย รศ.สนธิ บางยี่ขัน)

ผู้สนใจติดต่อซื้อหรือสมัครเป็นสมาชิกวารสารรามคำแหง ได้ที่ฝ่ายตำรา อาคารศรีสังขนาลัย จำนวนในราคาเล่มละ 15 บาท

ไขปัญหาวิชาการ



เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2525 วิทญและโทรทัศน์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดรายการ "ไขปัญหาวิชาการ" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 สี เป็นรายการเรื่อง "ปัญหาโทรมคำแหง 2525 ครั้งที่ 2" โดยมี รศ.ดร. อภิรมย์ ณ นคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผศ.ดร. พลสิทธิ์ หนูชูชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.พัฒน์ น้อยแสงศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรและมี รศ.ประทีป วาทิกทินกร เป็นผู้ดำเนินรายการ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

สัมมนา

"หลักสูตรวรรณกรรมท้องถิ่น"



เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2525 ภาควิชาภาษาไทย และภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนาเรื่อง "หลักสูตรวรรณกรรมท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมใต้พระรูปพ่อขุนฯ โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 60 คน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

ระพีบุญนิธิ



คณะนิติศาสตร์และชมรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยการนำของ ศ.สัญญาชัย สัจจวานิช คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบเงินจำนวน 27,440 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ให้แก่ ศ.ประภาศน์ อวยชัย ในฐานะเลขานุการเนติบัณฑิตยสภา เพื่อร่วมสมทบทุนระพีบุญนิธิ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2525 เวลา 14.00 น. ณ เนติบัณฑิตยสภา

การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบไล่

ภาค 2 ปีการศึกษา 2524

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดเผยพร้อมทั้งวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร. 30) ภาค 2 ปีการศึกษา 2524 และประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2524 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบไล่กระทรวงศึกษาธิการ EC 103 ภาค 2 ปีการศึกษา 2524 ได้กำหนดวันและเวลาสอบไล่ของกระทรวงศึกษาธิการ EC 103, EC 112 และ LA 303 ไว้แล้วนั้น

ปรากฏว่าในภาคการศึกษาปี นี้ มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดหาสถานที่สอบภายนอกได้เพียงพอในบางคาบเวลา จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบของกระทรวงศึกษาธิการ EC 103, EC 112 และ LA 303 จากที่ได้กำหนดไว้เดิม

Table with 3 columns: กระทรวงวิชา, วันและเวลาสอบเดิม, วันและเวลาสอบใหม่. Rows include EC 112, EC 103, and LA 303.

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ม.ร. วันที่ 28 มกราคม 2525

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ที่ลงทะเบียนไปตามแผนกำหนดการศึกษาฯ ซึ่งผิดพลาดมาแก้ไขให้ถูกต้อง

ด้วยได้มีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา และแผนกำหนดการศึกษา ตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2524 หน้า 52 คณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ภาค 2 จาก LA 106 เป็น LA 103 (ซึ่งไปซ้ำกับภาคที่ 1) และหน้า 88 คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกโสตทัศนศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาค 2 จาก PC 104 เป็น PE 104 (ไม่มีใน ม.ร. 30) และได้มีใบแก้คำผิดแทรกไว้แล้ว แต่ปรากฏว่ายังมีนักศึกษาจำนวนมากได้ลงทะเบียนเรียนผิดพลาดไปด้วย

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนผิดพลาดดังกล่าวในภาค 2 ปีการศึกษา 2524 นี้ ไปดำเนินการขอแก้ไขให้ถูกต้องที่ชั้น 6 อาคาร สวป. หลังใหม่ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 หรือจะขอรับเงินคืนในกระทรวงศึกษาดังกล่าวก็ได้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ม.ร. วันที่ 27 มกราคม 2525

ชี้แจงการสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

ด้วยในการสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/2524 ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2524 นั้น

ได้มีนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่มีสิทธิ์สอบเป็นจำนวน 35 นาย ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ร้องเรียนว่า มีสิทธิสอบและขอแจ้งว่า



ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ รามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมบุญ โสภารัตน์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

1 ปัจจุบัน

สภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดตามกฎหมาย ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2525 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2525 ขึ้นต่อไปก็คือ คณะส่งหลักสูตรซึ่งสภามหาวิทยาลัย อนุมัติไปขอความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อทบวง มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ก็ดำเนินการเปิดสอนได้ โดยปกติทบวงมีนโยบายไม่ก้าวก่ายงานของมหาวิทยาลัย แยกออกว่างานใดเป็นงานบริหาร งานใดเป็นงานวิชาการ ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐาน ก้อนุมัติให้เปิดได้ ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าว อาทิเช่น อาจารย์ ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ก็พร้อมในการดำเนินการ ไร่ไร ก็ดี แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 5 ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น ได้สนับสนุนให้สถาบัน การศึกษาเอกชน(วิทยาลัยเอกชน) เปิดบัณฑิตศึกษา ในช่วงของแผนที่ 5

2 ความเป็นมา

มีการริเริ่มเกี่ยวกับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัย รามคำแหง ในปี 2520 และมหาวิทยาลัยได้จัดสัมมนาเป็น ทางถาวรในปี 2521 เกี่ยวกับรูปแบบและความเป็นไปได้ ของบัณฑิตศึกษา หลังจากนั้นในปี 2522 มหาวิทยาลัยได้ มีกรรมการเตรียมการบัณฑิตศึกษา แต่มีงานรีบด่วนของ วิทยาเขตเข้ามาเกี่ยวข้อง ความสำคัญอันดับแรก มหาวิทยาลัย จึงเน้นในด้านวิทยาเขต ปี 2523 มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างตัวแทนของคณะที่คาดว่าจะเปิดปริญญาโทอย่าง ไม่เป็นทางการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชวาล พรรัตน์ จาก คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ทุ่มเทเสียสละ อุทิศให้งานบัณฑิต ศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด เป็นผู้ประสานงาน ผลจากการ พบปะ ประชุมกัน สรุปได้ว่า แต่ละคณะก็ดำเนินการ ร่างหลักสูตรปริญญาโทของตนเอง และละเอาไว้ในฐานที่ เข้าใจว่า แต่ละคณะควรจัดเอาไว้ในแผนพัฒนาฉบับที่ 5 มหาวิทยาลัยเองได้ให้ความเห็นชอบ โดยจัดเป็นโครงการ บัณฑิตวิทยาลัยไว้ในแผนที่ 5 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ ความเห็นชอบ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินโดยเฉลี่ยปีละ

ประมาณ 3 ล้านบาท จะด้วยเหตุอันใดมิอาจทราบได้ โครงการนี้ถูกแบน ผู้เขียนสันนิษฐานว่าผู้มีอำนาจคงตัด เพราะโครงการนี้ผูกพันเงินงบประมาณแผ่นดิน 16.4511 ล้านบาท สำหรับระยะแผน 5 ปี (2525-2529)

แนวคิดในการจัดรูปแบบบัณฑิตศึกษาจึงเกิดขึ้นใน ทางเดียวที่เหลือให้เลือก คือใช้รูปแบบของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โดยให้แต่ละคณะจัดการดำเนินการเอง ด้วย เหตุนี้คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้ดำเนินการตามแนวนี้ คณะ ทำงานร่างหลักสูตรได้เสนอร่างหลักสูตร (ซึ่งได้ดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2523) ให้คณะพิจารณา และคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมติเอกฉันท์ของกรรมการประจำคณะ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2525 ได้อนุมัติ คณะจึงได้นำเสนอขออนุมัติ สภามหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติโดยมติเอกฉันท์ เช่นกัน 3 สาระสำคัญของหลักสูตร

จากการสำรวจหลักสูตรปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยพบว่า มหาวิทยาลัยบังคับ ขึ้นสูง คือ สูงสุด 52 หน่วยกิต และต่ำสุด 45 หน่วยกิต ไม่ว่าจะป็นปริญญาแบบที่เขียนวิทยานิพนธ์หรือไม่เขียน วิทยานิพนธ์ มีเพียงแห่งเดียวที่สอบรวบยอด (Compre- hensive) แทน คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันแห่งนี้บังคับให้นักศึกษาเรียน 45 หน่วยกิต เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหน่วยกิตของปริญญาโทในเมืองไทย กับต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้ว จำนวน หน่วยกิตของสหรัฐบังคับต่ำกว่ามาก กล่าวคือ มหาวิทยาลัย ที่ ACCREDIT จะบังคับเพียง 30 หน่วยกิต SEMES- TER CREDIT) (คู่มือวิทยาลัยที่ติดอันดับที่ 10 อันดับ ของมหาวิทยาลัยจัดโดยสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน) ไม่ว่าจะ เป็นแบบเขียนวิทยานิพนธ์ (PLAN A) หรือแบบไม่ เขียนวิทยานิพนธ์ (PLAN B) อนึ่งเกณฑ์ของทบวงบังคับ เพียง 30 หน่วยกิต

ส่วนประกอบของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ร. ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) วิชาบังคับร่วม (Required Courses)
- (2) วิชาระดับบัณฑิต (Graduate Courses)
- (3) การเขียนวิทยานิพนธ์ (Thesis)
- (4) การสอบรวบยอด (Comprehensive)

แผน ก. (วิทยานิพนธ์)

(1) วิชาบังคับทางเศรษฐศาสตร์	หน่วยกิต
1.1 EC 611 Advanced Microeconomics 1	3
1.2 EC 612 Advanced Macroeconomics 1	3
1.3 EC 618 Economic Research Method	3
1.6 EC 674 Applied Econometrics	3
รวม	12

(2) วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ให้เลือก

ให้เลือกเรียนวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 สาขา สาขาละ 6 หน่วยกิตขึ้นไป รวมหน่วยกิตแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

(3) หน่วยกิตบังคับ

รวมหน่วยกิตในข้อ (1) และข้อ (2) ให้ได้ 36 หน่วยกิต หน่วยกิตที่ขาดหลังจากเลือกตามข้อ (1) และข้อ (2) อาจเลือกวิชาเอกคณะได้ แต่ต้องเป็นระดับ 600 ขึ้นไป

(4) วิทยานิพนธ์

หน่วยกิตเปลี่ยนแปลงในช่วง ชั้นค่า 9 ขึ้นสูง 12 โดย ต้องลงทะเบียน EC 700 THESIS RESEARCH (V)

(5) รวมหน่วยกิต ตามแผน ก. แล้วต้องไม่ต่ำกว่า 45 และ ไม่เกิน 48 หน่วยกิต

แผน ข. สอบรวบยอด (Comprehensive)

(1) วิชาบังคับทางเศรษฐศาสตร์

ต้องเรียนเหมือน แผน ก. (วิทยานิพนธ์) ส่วนวิชาชีพ ทางเศรษฐศาสตร์ให้เลือกนั้น คือ

ให้เลือก 4 สาขาขึ้นไป สาขาละ 6 หน่วยกิต รวม หน่วยกิตแล้วต้องไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ครั้งหนึ่งของ สาขาที่เลือกต้องเรียนวิชาสัมมนา หรือ วิชาปฏิบัติการ (Workshop) อย่างน้อย 2 วิชา

หน่วยกิตที่เหลืออาจเลือกวิชาเอกคณะได้ แต่ต้อง เป็นระดับ 600 ขึ้นไป

หน่วยกิตบังคับ ต้องได้หน่วยกิตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต (เกินได้)

(2) การสอบรวบยอด (Comprehensive)

เมื่อนักศึกษาสอบได้หน่วยกิตครบ 45 หน่วยกิตแล้ว ในภาคเรียนถัดไปให้เตรียมตัวสอบ แต่ต้องได้รับ อนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสียก่อน วิชาที่สอบประกอบด้วย

หมวดที่ 1: ภาคทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (3 ชั่วโมง)

- 1.1 Microeconomics
- 1.2 Macroeconomics

หมวดที่ 2 :ภาควิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์

ให้เลือกสอบ 2 สาขา โดยแยกสอบได้

4 ส่งท้าย

มหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลกกว้างในประเทศที่พัฒนา แล้วทั้งหลายจักต้องเจริญเติบโตไปในทิศทางนี้ ใครที่มี หน้าที่บริหารทุกระดับนับตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนกระทั่งถึง รัฐมนตรี ควรต้องเข้าใจในปรัชญาการศึกษา ซึ่งไม่มีวัน หยุดนิ่งแต่แนวความคิดที่หยุดนิ่ง ปลูก "ฝัน" มักอ้าง เสมอว่า ต้องทำปริญญาตรีให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยทำปริญญา โท ทั้ง ๆ ที่การศึกษาชั้นมหาบัณฑิต คุณสมบัติอันมุ่ง วิจัยและกำลังดำเนินการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์เล็ก เป็นการท่องจำ บังคับทดลอง แนวความคิด ของผู้สอนใน ห้องเรียนไม่ (ดูระบบการศึกษาของอังกฤษ) ด้วยเหตุนี้ โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์จึงตั้งเป้าหมายในการ ดำเนินการโดยไม่ผูกพันงบประมาณแผ่นดินเลยซึ่งขณะนี้ เราได้รับงบประมาณจากงบรายได้ของมหาวิทยาลัยและ ได้จัดสร้างห้องเรียน ห้องค้นคว้า ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์ วิจัยและกำลังดำเนินการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์เล็ก ไว้ประกอบการศึกษาวิจัยอีกด้วยทันทีที่ทบวงอนุมัติคณะ เศรษฐศาสตร์จัดดำเนินการเปิดทันที จึงหวังว่า บทความนี้ จักให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษา และผู้สนใจโดยทั่วไป.



ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2525 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2525 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเนติบัณฑิตยสภา โดยมีศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย นายสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจ ดังนี้

อนุมัติหลักสูตรปริญญาโทมนุษยศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยมีมติในหลักการให้มีการเปิดสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ในคณะมนุษยศาสตร์ ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้

1. สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
2. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสนเทศศาสตร์
3. สาขาวิชาแปลชั้นสูงและล่าม

และให้ดำเนินการส่งหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

แต่งตั้งศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อัมพร วิจิตรพันธ์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอและให้นำเสนอ ก.ม. เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

อนุมัติเปิดสอนกระบวนวิชา EC 325 เป็นวิชาเลือก สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนกระบวนวิชา EC 325 (เศรษฐศาสตร์โครงสร้างและพฤติกรรมของอุตสาหกรรม) (Economics of Industrial Structure and Proformance) จำนวน 3 หน่วยกิต เป็นกระบวนวิชาเลือกได้ ตั้งแต่ภาค 1/2525 เป็นต้นไป

อนุมัติร่างระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา ตัดทอนและการจ่ายเงินรางวัล สนับสนุนการพัฒนาคำว่า พ.ศ. 2525

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย รามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา ตัดทอน และการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนการพัฒนาคำว่า พ.ศ. 2525 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อนุมัติร่างระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2525

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย รามคำแหง ว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2525 ตามที่มหาวิทยาลัย เสนอ

อนุมัติร่างระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการนำดื่ม แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการคุมสอบ การลงทะเบียนเรียน และการรับสมัครนักศึกษานักเรียนใหม่ พ.ศ. 2525

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย รามคำแหง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการนำดื่ม แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการคุมสอบ การลงทะเบียนเรียน และการรับสมัคร นักศึกษา พ.ศ. 2525 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

สำหรับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ต้อง เป็นอาจารย์ ข้าราชการ หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือ เป็นอาจารย์ ข้าราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานนอกที่ มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบ การลงทะเบียนเรียน หรือการรับสมัครนักศึกษาหรือนักเรียนใหม่ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงนักการภารโรงที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ ที่ปฏิบัติการณ์นั้น ๆ ด้วย

การเปลี่ยนแปลงตาราง การบรรยายทางโทรทัศน์ ภาค 2/2524 ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 ก.พ. - วันพุธที่ 10 มี.ค. 25

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความจำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงตารางการบรรยายทางโทรทัศน์ ภาค 2/2524 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 จากที่ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ดังนี้คือ

วันที่	เวลา			
	กระบวนวิชา - ครั้งที่			
	12.25 - 13.20	13.25 - 14.20	14.25 - 15.20	15.25 - 16.20
9 ก.พ. 25	LA 106 - 12	MA 112 - 12	LA 309 - 11	PC 103 - 11
10 ก.พ. 25	SC 103 - 11	LS 103 - 12	AC 102 - 11	LA 122 - 5
11 ก.พ. 25	EC 103 - 9	PS 420 - 11	PS 290 - 11	SO 103 - 10
12 ก.พ. 25	HI 102 - 10	LA 306 - 10	EN 202 - 10	MA 114 - 9
15 ก.พ. 25	EC 112 - 11	EN 102 - 11	SO 103 - 11	PS 110 - 10
16 ก.พ. 25	LA 106 - 13	MA 112 - 13	LA 309 - 12	PC 103 - 12
17 ก.พ. 25	SC 103 - 12	LS 103 - 13	AC 102 - 12	MA 114 - 10
18 ก.พ. 25	EC 103 - 10	PS 420 - 12	PS 290 - 12	LA 208 - 9
19 ก.พ. 25	HI 102 - 11	LA 306 - 11	EN 202 - 11	MA 114 - 11
22 ก.พ. 25	HI 102 - 12	EN 202 - 12	MA 114 - 13	PS 110 - 11
23 ก.พ. 25	LA 106 - 14	MA 112 - 14	LA 309 - 13	PC 103 - 13
24 ก.พ. 25	HI 102 - 13	EN 202 - 13	MA 114 - 13	LA 122 - 6
25 ก.พ. 25	EC 103 - 11	PS 420 - 13	PS 290 - 13	LA 208 - 10
26 ก.พ. 25	HI 102 - 14	EN 202 - 14	MA 114 - 14	SC 103 - 13
1 มี.ค. 25	EC 103 - 12	EN 102 - 12	LA 306 - 12	PS 110 - 12
2 มี.ค. 25	PC 103 - 14	LA 309 - 14	AC 102 - 13	SC 103 - 14
3 มี.ค. 25	EC 103 - 13	PS 420 - 14	PS 290 - 14	LA 122 - 7
4 มี.ค. 25	LS 103 - 14	LA 208 - 12	SO 103 - 12	LA 306 - 13
5 มี.ค. 25	EC 103 - 14	EN 102 - 13	LA 122 - 8	LA 306 - 14
8 มี.ค. 25	EC 112 - 12	LA 208 - 12	AC 102 - 14	PS 110 - 13
9 มี.ค. 25	EC 112 - 13	LA 208 - 13	SO 103 - 13	EN 102 - 14
10 มี.ค. 25	EC 112 - 14	LA 208 - 14	SO 103 - 14	PS 110 - 14

ขอให้นักศึกษาติดตามรับชมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อนุมัติร่างระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้เข้าร่วม กิจกรรมกีฬาที่ประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2525

สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัย รามคำแหง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่ ประสบอุบัติเหตุ พ.ศ. 2525 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

ระเบียบดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิตาม ระเบียบฯ ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือประสบอันตรายใน ขณะทำการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติทางการกีฬาในขณะ ฝึกซ้อม หรือในขณะที่ทำการแข่งขันกีฬาที่ได้รับอนุมัติจาก มหาวิทยาลัย โดยให้เบิกจ่ายได้ตามที่ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ไม่เกิน 10,000.- บาท (หมื่นบาทถ้วน)

สำหรับผู้ที่มิได้รับสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี้ จะต้องเป็นอาจารย์หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย หรือเป็น นักศึกษา หรือนักเรียนมัธยมสาธิตของมหาวิทยาลัย หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมทีมกีฬาของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประสานงาน ม.ร.

การแจ้งการสอบ ต่อจากหน้า 2

ฝึกเรียนไม่เกิน 4 ครั้ง ขอเข้ารับการสอบภาคทฤษฎี เพื่อ เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ผู้อำนวยการสอบภาคทฤษฎีจึง อนุมัติให้ นศท. ที่ร้องเรียนจำนวนดังกล่าว ทำการสอบ ภาคทฤษฎีไปก่อน โดยจะทำการตรวจสอบเวลาเรียนให้ แน่นนอนอีกครั้งหนึ่ง

บัดนี้ กรมการรักษาดินแดนได้ตรวจสอบหลักฐานเวลา การฝึกเรียนแล้ว ปรากฏว่า นักศึกษาวิชาทหารที่ร้องเรียน ดังกล่าวยังมีเวลาเรียนไม่ครบตามที่กำหนดจึงทำให้ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น การที่นักศึกษาวิชาทหารที่ไม่มีสิทธิ์สอบและได้สอบ ไปแล้ว ให้ถือว่าสอบผ่านนั้นเป็นโมฆะ เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการ ศึกษาวินัยทหาร ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2524 และ หากประสงค์เข้ารับการศึกษาชั้นปีที่ 3 อีกใน ปีการศึกษา 2525 ให้คอยติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ข่าวกระบวนวิชา



CH 112

ชื่อวิชา เคมีทั่วไป 2 CH 112

ผู้บรรยาย อ.อำนาจ อรุณรุ่งอารีย์

อ.ธำรง มานะกิจ

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย Th 7.30-9.20 NB 1, 5

เนื้อหาวิชา

- ตารางธาตุและคุณสมบัติทั่วไปของตารางธาตุ
- Representative elements (IA-VII A) และธาตุหมู่ 0 และสมบัติเคมี, ปฏิกิริยาของธาตุ
- Transition elements
- สมบัติของธาตุในตระกูลต่าง ๆ (IB-VIII B)
- สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิชัน
- การเรียกชื่อสารประกอบเชิงซ้อน
- Valence bond theory.
- Crystal field theory.
- Organic chemistry.
- alkane, alkene และสมบัติเคมี
- functional groups ของสารอินทรีย์เคมี
- การเรียกชื่อสารอินทรีย์เคมี

ลักษณะข้อสอบ แบบปรนัย จำนวน 120 ข้อ

ตำรา - เอกสารประกอบการสอนเคมีทั่วไป 2

- ตำรา General chemistry ทุกเล่ม
- ตำราเคมีทั่วไปเล่ม 2 ของทบทวน

อ.อำนาจ อรุณรุ่งอารีย์

CH 461

ชื่อวิชา Radio chemistry (CH 461)

ผู้บรรยาย อ.อำนาจ อรุณรุ่งอารีย์

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย Tu 7.30-9.20 BPB 109

เนื้อหาวิชา

- Atomic nucleus
- Nuclear Structures (nuclear forces, nuclear models)
- Atomic radiation Process (α, β, γ)
- Interaction of radiation with matter.
- (heavy particle, beta, electromagnetic radiation, neutron)
- Nuclear reaction (mechanism of nuclear reaction, fission, fusion)
- Radio active Growth and Decay. (Radio active equilibriums)
- Radiation Detectors. (Gasionization detectors, Scintillation detectors, sold state detectors)
- Uses of Radio isotope.
- Radiation Protections

อ.อำนาจ อรุณรุ่งอารีย์

EC 212

ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

ผู้บรรยาย รศ.อสมันภพงค์ ฉัตรวาท

รศ.จินตนา พรทีโลพรรณ

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย M 11.30-13.20 NB 1

ตำรา เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 หมายเลขการพิมพ์ 24458

หนังสืออ่านประกอบ หนังสือเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค

คือไม่

เนื้อหาวิชา เน้นหนักในด้านกรคำนวณบัญชีประชาชาติ, การหารจ่ายได้ดุลยภาพด้วยการคำนวณจากระบบสมการ, ตัวทวี, ทฤษฎีการบริโภค, ทฤษฎีการลงทุน, การสร้างเส้น IS การสร้างเส้น LM คุณภาพในตลาดแรงงาน, การหารระดับรายได้ดุลยภาพของทั้งระบบเศรษฐกิจ, ผลของนโยบายการเงินและการคลังต่อระดับรายได้ดุลยภาพ, ทฤษฎีเงินเฟ้อ, ทฤษฎีว่าด้วยความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

การวัดผล เป็นข้อสอบแบบอัตนัย 6 ข้อ

ข้อแนะนำอื่น ๆ นักศึกษาควรอ่านสูตรตัวทวีให้คล่องและทำความเข้าใจวิธีประยุกต์ใช้ ทั้งนี้โดยฝึกฝนตามตัวอย่างที่มีอยู่ในตำราและโจทย์ข้อสอบเก่า นอกจากนี้ให้นักศึกษาควรพยายามฝึกฝนการสร้างเส้น IS และ LM ให้คล่องด้วย โดยเฉพาะในกรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินและการคลัง นักศึกษาจะต้องสามารถสร้างรูปและวิเคราะห์ได้ว่าจะมีผลกระทบต่อเส้น IS และ LM อย่างไร

รศ.อสมันภพงค์ ฉัตรวาท

EC 213

ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

ผู้บรรยาย รศ.อสมันภพงค์ ฉัตรวาท

รศ.กาญจนา สงวนวงษ์วาน

รศ.วิชา สัมพันธ์ศรี

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย F 11.30-13.20 NB 11A

ตำรา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ หมายเลขการพิมพ์ 23255

หรือ 20435

เนื้อหาวิชา ศึกษาวิวัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจจากสมัยหินจนถึงปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษ ซึ่งมีบทบาทมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนับตั้งแต่สมัยกลางเป็นต้นมา จนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

การวัดผล เป็นข้อสอบแบบอัตนัย

ข้อแนะนำอื่น ๆ วิชานี้มีผู้บรรยาย 3 คน แต่ละคนออกข้อสอบประมาณเท่า ๆ กัน ดังนั้นข้อสอบจึงครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดอย่างกว้างขวาง นักศึกษาจะต้องอ่านหนังสือให้ตลอดเล่ม เลือกเก็บเฉพาะตอนหนึ่งตอนใดไม่ได้ และสำหรับ บทที่ 7-12 นั้นได้เน้นในคำอธิบายท้ายเล่มเป็นสำคัญ แต่เนื่องจากคำอธิบายบทที่ 7 และ 8 ไม่ได้พิมพ์ไว้ในหนังสือ จึงขอแจ้งไว้ในที่นี้ด้วยคือ

คำถามบทที่ 7

(1) การปฏิวัติอุตสาหกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ อย่างไร จงอธิบาย

ก. การเพิ่มขึ้นของแรงงาน

ข. การขยายตัวของตลาด

ค. ความปรารถนาจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ง. การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ

จ. การสะสมทุนที่เพิ่มขึ้น

(2) จงอธิบายถึงการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปนี้

ก. อุตสาหกรรมทอผ้า

ข. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

ค. อุตสาหกรรมรถยนต์

(3) จงอธิบายถึงผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจและสังคมของอังกฤษ

คำถามบทที่ 8

(1) จงอธิบายถึงผลทางเศรษฐกิจของการพัฒนากรรมนาคมนขนส่ง

(2) จงอธิบายถึงการพัฒนาระบบคมนาคมทางถนน

(3) จงอธิบายถึงการพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ำ

(4) จงอธิบายถึงการพัฒนาระบบคมนาคมทางรถไฟ

(5) จงอธิบายถึงปัญหาสำคัญต่อการพัฒนาจราจรในเมืองในอังกฤษ

EC 391

ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย

ผู้บรรยาย รศ.อสมันภพงค์ ฉัตรวาท

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย F 9.30-11.20 BPB 204

ตำรา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ของ อ.ญาติ ประภาพรินทร์

หมายเลขการพิมพ์ 23390

เนื้อหาวิชา ศึกษากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นในช่วงหลังจากทำสนธิสัญญาการค้ากับประเทศตะวันตกใน พ.ศ. 2398 เป็นต้นไป

การวัดผล เป็นข้อสอบแบบอัตนัย 4 ข้อ

ข้อแนะนำอื่น ๆ ควรฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเพื่อช่วยความเข้าใจ โดยจะรับแบบฝึกหัดได้ที่ห้องเรียนหรือที่ห้อง 218 ตึกที่ทำการคณะเศรษฐศาสตร์

รศ.อสมันภพงค์ ฉัตรวาท

EC 392

ชื่อวิชา ประวัติการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้บรรยาย รศ.อสมันภพงค์ ฉัตรวาท

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย F 13.30-15.20 TBB 104

ตำรา ประวัติการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หมายเลขการพิมพ์ 2317

เนื้อหาวิชา ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของชาติตะวันตกและความพยายามพัฒนาตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจที่ประเทศเหล่านี้ต้องเผชิญอยู่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

การวัดผล เป็นข้อสอบแบบอัตนัย 4 ข้อ

ข้อแนะนำอื่น ๆ ควรฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเพื่อช่วยความเข้าใจ โดยจะรับแบบฝึกหัดได้ที่ห้องเรียนหรือที่ห้อง 218 ตึกที่ทำการคณะเศรษฐศาสตร์ และเฉพาะภาค 2/2524 นี้ ภาคที่ 3 ในตำราไม่ออกข้อสอบ

รศ.อสมันภพงค์ ฉัตรวาท

EC 393

ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกา

ผู้บรรยาย รศ.อสมันภพงค์ ฉัตรวาท

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย M 9.30-11.20 BPB 210

ตำรา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกา

หมายเลขการพิมพ์ 23290

เนื้อหาวิชา ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ปัญหาและแนวทางแก้ไขตลอดจนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

การวัดผล เป็นข้อสอบแบบอัตนัย 4 ข้อ

ข้อแนะนำอื่น ๆ ควรฝึกฝนทำแบบฝึกหัดท้ายเล่มเพื่อช่วยความเข้าใจในเทอมนี้ ข้อสอบจะออกจากราคาที่ 1 ใฝ่ตำรา 1 ข้อ ราคาที่ 2 ออก 1 ข้อ ราคาที่ 3 ออก 2 ข้อ และราคาที่ 4 ออก 1 ข้อ (ให้เลือกทำ 4 ข้อ)

รศ.อสมันภพงค์ ฉัตรวาท

GM 204

ชื่อวิชา การบริหารงานบุคคล

ผู้บรรยาย รศ.ศิวาพร มีอยู่พิทักษ์

ผศ.กรรณิการ์ นิยมศิลป์

ผศ.นภาพร ชันชนาภา

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย F 9.30-11.20 NB 5, 6

เนื้อหาวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เนื้อหา - ต้องการให้นักศึกษาได้ทราบว่ามีวิชาใดคืออะไร เรียนแล้วให้ประโยชน์แก่ใครและสำคัญอย่างไร และทำไมจึงต้องเรียนวิชานี้ และเรียนแล้วจะได้อะไรบ้าง เน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลในส่วนของธุรกิจเอกชน ตั้งแต่เรื่องทั่วไปจนถึงเรื่องเฉพาะเจาะจง

กำหนดอัตราค่าจ้าง, การประเมินผลและการเลื่อนขั้นและการโยกย้าย ฯลฯ

กำหนดการสอบไล่ F 12 March 82 13.00 - 15.30

ตำรา 1. ศาสตราจารย์ไพฑูริย์ สุวรรณโพธิ์ศรี

2, (H) ของ รศ.ศิวาพร มัญญากานนท์

3. Sheet ของ ผศ.นภาพร และ ผศ.ภรณีการ์

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ

ข้อแนะนำอื่นๆ ให้ดูตำราให้ละเอียดทุก ๆ บทที่อาจารย์บรรยาย

รศ.ศิวาพร มัญญากานนท์

GM 302

ชื่อวิชา การบริหารงานพัสดุ

ผู้บรรยาย รศ.ศิวาพร มัญญากานนท์

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย W 13.30-15.20 NB 5

เนื้อหาวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ เพื่อให้เป็นนักพัสดุที่ดี

กำหนดการสอบไล่ Th 11 March 82 9.00 - 11.30

ตำรา การบริหารงานพัสดุ ของ รศ.ศิวาพร มัญญากานนท์

การวัดผล อัตนัย 3 ข้อ

ข้อแนะนำอื่นๆ ความรู้พื้นฐานบรรยายสรุปซึ่งไม่ลงสุดท้าย

รศ.ศิวาพร มัญญากานนท์

GM 303

ชื่อวิชา การบริหารงานผลิตกรรม

ผู้บรรยาย ผศ.อรนุช จรูญโรจน์, รศ.ศิวาพร มัญญากานนท์

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย F 13.30-15.20 NB 5

เนื้อหาวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานผลิตกรรม นับตั้งแต่การวางแผนก่อนเปิดโรงงาน จนกระทั่งดำเนินการผลิตเป็นสินค้าและบริการ ตามขบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ

กำหนดการสอบไล่ F 5 March 82 13.00 - 15.20

ตำรา เขียนโดย ผศ.อรนุช จรูญโรจน์ และ

รศ.ศิวาพร มัญญากานนท์ (เล่มใหม่ล่าสุด)

การวัดผล อัตนัย 4 ข้อ อาจารย์แต่ละคนออกคนละ 2 ข้อ

ข้อแนะนำอื่นๆ อ่านทำให้ละเอียดทุกบทที่บรรยาย

รศ.ศิวาพร มัญญากานนท์

GM 403

ชื่อวิชา การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม

ผู้บรรยาย รศ.ศิวาพร มัญญากานนท์

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย S 11.30-12.20 SSB 302

เนื้อหาวิชา ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อม

กำหนดการสอบไล่ W 10 March 82 13.00 - 15.30

ตำรา 1. โดย รศ.ศิวาพร มัญญากานนท์

2. แบบฝึกหัด คะแนนเก็บ 25 คะแนน

การวัดผล อัตนัย 4 ข้อ; ก. ผู้ไม่ได้อ่านแบบฝึกหัดสอบทุก ๆ ข้อ

ข. ผู้ทำแบบฝึกหัดไม่ต้องทำข้อ 1

ข้อแนะนำอื่นๆ อ่านตำราและฝึกฝนความรู้วิชาบังคับทุกวิชาให้ละเอียด

รศ.ศิวาพร มัญญากานนท์

LA 105

ชื่อวิชา กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

สาระสำคัญ ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของลักษณะทรัพย์สินต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ.บรรพ 1 ลักษณะ 3 โดยเริ่มตั้งแต่ ม. 98-ม. 111 ซึ่งเป็นการจำแนกทรัพย์สินตามกฎหมาย มีที่ประเภท อะไรบ้าง และใน ป.พ.พ.บรรพ 4 ลักษณะทรัพย์สินอื่น เริ่มตั้งแต่ ม. 1298-ม. 1434 ซึ่งเป็นลักษณะของทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งการได้มาซึ่งทรัพย์สินในแต่ละประเภท

บทที่สำคัญ บทที่ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 (เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยอาศัยหลักส่วนควบ, การได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยสุจริต, การได้กรรมสิทธิโดยอายุความ, การได้มาซึ่งที่ดินตามกฎหมายที่ดิน) 12, 13 (สิทธิครอบครอง, การครอบครองโดยปรักษ์), 14

ตำรา 1. ตำบรวรรยายกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน

โดย ศ.บัญญัติ สุชีวะ

2. หนังสืออ่านประกอบลักษณะทรัพย์สิน

โดย อ.อุทมาศ นิศาวัฒน์

3. หนังสือคู่มือคำถาม-คำตอบ แบบปรนัยและอัตนัย กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน โดย อ.มรกต ศรีจรูญรัตน์

ลักษณะข้อสอบ เป็นข้อสอบปรนัยล้วน จำนวน 100 ข้อ

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย S 13.30 - 15.20

วัน-เวลาสอบ Sun 28 Feb 82 13.00 - 15.30

อ.มรกต ศรีจรูญรัตน์

LA 308

ชื่อวิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

ผู้บรรยาย ศ.ประกาศน์ อวยชัย และ อ.ธีระ สิงห์พันธุ์

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย S 13.30 - 15.20 NB 5, 6

ตำรา คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท

โดย ศ.ประกาศน์ อวยชัย

หนังสืออ่านประกอบ คู่มือ ป.พ.พ. ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท

โดย อ.ธีระ สิงห์พันธุ์

เนื้อหาวิชา ศึกษาประเภทของห้างหุ้นส่วนและบริษัท การจัดการห้างหุ้นส่วนและบริษัท การดำเนินคดีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 4 ข้อ 100 คะแนน

ข้อแนะนำ มาตราที่สำคัญและมีข้อสอบอยู่เสมอ ได้แก่

- 1012, 1022, 1023, 1025, 1031, 1033, 1035, 1038, 1042, 1043, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1066, 1067, 1068, 1070, 1071, 1072, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1085, 1088, 1095, 1096, 1096 ทวิ, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111 (6), 1112, 1113, 1114, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1129, 1130, 1133, 1135, 1143, 1144, 1145, 1146, 1150, 1151, 1152, 1153, 1155, 1157, 1160, 1163, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1178, 1184, 1185, 1194, 1201, 1202, 1203, 1204, 1211 (รวม 86 มาตราจาก 252 มาตรา)

อ.ธีระ สิงห์พันธุ์

PS 251

นักศึกษาที่เรียนวิชา PS 251 มีข้อสังเกต ดังนี้ คือ

- 1. ข้อสอบออกแนวเดิมคือปรนัย 75 ข้อ อัตนัยออก 2 ข้อ เลือกตอบ 1 ข้อ
- 2. ข้อสอบออกในหนังสือเป็นหลัก
- 3. บทที่ไม่ออกคือบทที่ 23 ไม่ออกทั้งปรนัยและอัตนัย
- 4. หนังสือที่ให้ไปอ่านประกอบ ชื่อหนังสืออุปลรรคและการแก้ไขปัญหาชาวไร่ชาวนา ที่ห้องสมุดของ ม.ร. ได้ทุกวัน
- 5. โปรดฟังรายการวิทยุการศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ 2 เพื่อการศึกษาได้

รศ.เสถียร เหลืองอ่วม

PS 328

ชื่อวิชา การบริหารการพัฒนา

ผู้บรรยาย ผศ.กมล อุดลพันธุ์ และ อ.วิเชียร ชื่นชอบ

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย F 9.30-11.20 PCB

ขอบเขตวิชา ศึกษาถึงความหมายของการบริหารการพัฒนา ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ตลอดจนปัญหาและการปรับปรุงระบบบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศ ศึกษากรณีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ การสอบ ข้อสอบเป็นปรนัยล้วน 100 ข้อ ชนิดเลือกคำตอบ (Multiple Choice) นักศึกษาจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดเพียงคำตอบเดียวจาก 4 คำตอบย่อยในแต่ละข้อ (ให้นำคืนสอบอย่างอ่อนและขอยกมาไว้ในการทำสอบด้วย) คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 2 ชม. สอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 16.30 - 18.30 น.

ตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนและการสอบ

ใช้ตำรา PS 328 การบริหารการพัฒนา หมายเลขการพิมพ์ 21326 เป็นต้นมา เนื้อหาทั้งหมดมี 8 บท เอาสอบทุกบท เฉพาะในภาค 2/2524 นี้ มี sheets แผนพัฒนา ฉบับที่ 5 เพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ 8 นักศึกษาจะต้องคัดลอกข้อได้ที่ฝ่ายตำรา ในราคาชุดละ 2.00 บาท หนังสือที่ควรอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้

- 1. Fred W. Riggs, Frontiers of Development Administration
- 2. Edward W. Weidner, Development Administration in Asia
- 3. อมร รัชศาสตร์ และ ชัดติยา กรวรรณสุต, ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ
- 4. ไพโรจน์ ติตปรีชา, การวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศ
- 5. ปฐม มณีโรจน์, ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาการบริหาร

ผศ.กมล อุดลพันธุ์

PS 332

นักศึกษาที่เรียนวิชา PS 332 มีข้อสังเกต ดังนี้ คือ

- 1. ข้อสอบออกแนวเดิม คือ ปรนัย 75 ข้อ อัตนัยออก 2 ข้อ เลือกตอบเพียง 1 ข้อ
- 2. ข้อสอบออกตั้งแต่บทที่ 1-20 เท่านั้น บทที่ 21 และ 22 ไม่ออกทั้งปรนัยและอัตนัย
- 3. บทที่เน้นในแนวความคิดคือบทที่ 2, 6, 12, 17, 18 และ 19 เตรียมตอบอัตนัย
- 4. โปรดฟังรายการวิทยุการศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ 2 เพื่อการศึกษาได้

รศ.เสถียร เหลืองอ่วม

PS 354

ชื่อวิชา การวัดผลและประเมินบุคคล

ผู้บรรยาย ผศ.กมล อุดลพันธุ์ และ ผศ.พูนศรี สงวนชีพ

วัน-เวลาและสถานที่บรรยาย M 9.30-11.20 PQB 201

ขอบเขตวิชา การวัดผลและการประเมินผลในการบริหารงานบุคคล ทั้งในการคัดเลือกคนเข้าทำงานและการประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และในการจัดฝึกอบรมโยกย้ายหรือให้ออกจากงาน เน้นการประเมินผลโดยวิธีการของพฤติกรรมศาสตร์

การสอบ ข้อสอบเป็นอัตนัย 6 ข้อ เลือกทำเพียง 4 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 2.30 ชม. สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2525 เวลา 9.00 - 11.30 น.

ตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนและการสอบ

ตำราวิชา PS 354 เขียนโดยอาจารย์บวร ประพฤติดี หมายเลขการพิมพ์ 20495 เป็นต้นมา เนื้อหาทั้งหมดมี 13 บท เอาสอบทุกบท

หนังสือและบทความที่ควรอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้

- 1. Richard Barrett, Performance Rating
- 2. ดร.สวัสดิ์ สุขธรรังษี, การวัดในการจัดการงานบุคคล
- 3. พิชัยศรี วาทยานนท์, "การประเมินผลงาน" วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 13 ๒๕๒๕

ผศ.กมล อุดลพันธุ์

ประกาศสำหรับผู้สนใจจะสมัคร ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ ฝรั่งเศส (ด้วยตนเอง)

สำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขอสมัครลงทะเบียนเรียนต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสดังนี้

1. ผู้สมัครจะขอรับใบสมัครได้ที่สำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ (สถานที่ตั้งในบริเวณเดียวกับสมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย) ทุกวันตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2525 เวลา 10.00-13.00 น. โดยผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

1.1 ประกาศนียบัตรเทียบเท่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.2 ใบรับรองผลการทดสอบความรู้ภาษาฝรั่งเศสจากสำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส

2. ผู้สมัครที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาฝรั่งเศส ให้สมัครขอทดสอบได้ที่สำนักทูตวัฒนธรรมซึ่งจะกำหนดให้มีการทดสอบภายในเดือนมีนาคม 2525

ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.

รับสมัครงาน

บริษัท แอตแลนติก อินเวสต์เมนต์ จำกัด กำลังรับพนักงานจำนวนมาก ไม่จำกัดสาขาวิชา ให้ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัท พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ บัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งคุณวุฒิติดต่อบริษัท เลขที่ 466-472 ถนนมหาไชย สามยอด กทม. โทร. 2210214, 2215243, 2211196

ข่าวโดย ธาวิน อินทรรักษา

ประกาศการสอบฟังวิชา EN 301

วิชา EN 301 จะมีการสอบฟังในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดดูได้ในวันสอบที่ห้อง Lab. ชั้น 3 ดึกที่ทำการคณะมนุษยศาสตร์ (HOB 301) ผู้ที่ไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

ตัวอย่างข้อสอบ

Part I Short Answers (5 points)

Question : Can you speak French?

Answer : Yes, I can.

Part II Similar Meaning (10 points)

Question : Tom is taller than Jim.

Answer : a. Tom is as tall as Jim.

b. Tom is shorter than Jim.

c. Jim is shorter than Tom.

d. Jim is as short as Tom.

Part III Appropriate Response (10 points)

Question : What time did you go to bed last night?

Answer : a. At home.

b. At ten O'clock.

c. At night.

d. At ease.

Part IV Listening comprehension of one passage (5 points)

อ. นางรี นาควิระ

*** ปัญหา นักศึกษา ***

● คำถามจาก นักศึกษา 24414592

1. วิชาเอกประวัติศาสตร์ต้องเรียนวิชา HI อะไรบ้าง
2. ทาวันเวลาสอบกระบวนวิชา AR 103 ไม่พบ.

● ตอบนักศึกษา 24414592

1. วิชาเอกประวัติศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ต้องเรียนวิชา HI ดังนี้ (36 หน่วยกิต)

1.1 วิชาบังคับ HI 221 (3), HI 222 (3), HI 330 (3), HI 341 (3), HI 352 (3), HI 403 (3), HI 461 (3), HI 483 (3)

1.2 วิชาบังคับเลือก

1.2.1 เลือก 6 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้

HI 101 (3), HI 102 (3), HI 121 (3), HI 320 (3), HI 322 (3), HI 323 (3), HI 335 (3), HI 351 (3), HI 353 (3), HI 395 (3)

1.2.2 เลือกอีก 6 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้

HI 405 (3), HI 421 (3), HI 422 (3), HI 434 (3), HI 451 (3), HI 452 (3), HI 453 (3), HI 454 (3), HI 455 (3), HI 462 (3), HI 463 (3), HI 466 (3), HI 481 (3), HI 485 (3), HI 491 (3)

2. กระบวนวิชา AR 103 สอบวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2525 เวลา 13.00-15.00

● คำถามจาก นักศึกษา 231

วิชา LA 203, LA 213, LA 210, LA 207, LA 206 และ TH 101 ข้อสอบเป็นแบบปรนัยหรืออัตนัย วิชาละกี่ข้อ.

● ตอบนักศึกษา 231

วิชา LA 206, LA 207, LA 210, LA 213 ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย 3 ข้อ วิชา LA 203 ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย 4 ข้อ วิชา TH 101 ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ประมาณ 140 ข้อ

● คำถามจากทศพร แซ่ตั้ง

1. เรียนอยู่คณะนิติศาสตร์สอบ EN 101 ผ่าน แต่สอบ EN 102 ไม่ผ่าน จะลง GN 102 แทน EN 102 ได้หรือไม่

2. วิชา GN 101, GN 102 (ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1, 2) มีคะแนนเก็บมากน้อยเพียงใด เพราะเห็นใน ม.ร. 30 มีชั่วโมง Lab. ด้วย

3. ไม่มีพื้นฐานภาษาเยอรมันเลย จะเรียน GN 101 และ GN 102 ได้หรือไม่

● ตอบ คุณทศพร แซ่ตั้ง

1. ไม่ได้ วิชาภาษาต่างประเทศต้องเป็นภาษาเดียวกันทั้งหมด

2. ไม่มีคะแนนเก็บ ใช้วัดผลโดยการสอบไล่ครั้งเดียวที่มีชั่วโมง Lab. ก็เพราะให้มีการฝึกอ่าน ฝึกฟัง

3. เรียนได้ แต่ควรจะไปห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะในชั่วโมงต้น ๆ เพื่อฝึกอ่านและฟัง

● คำถามจากนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ปีที่ 1 โคราช

ลงทะเบียนเรียนวิชา PC 103 และ PS 202 ซึ่งไม่มี Section แต่ใน ม.ร. 24 ได้ระบาย Section 1 ไว้ทั้งสองวิชา จะมีสิทธิ์สอบหรือไม่ และจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร

● ตอบนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ปีที่ 1 โคราช

คุณมีสิทธิ์สอบทั้งสองวิชา ไม่มีปัญหาอะไร และไม่ต้องดำเนินการอย่างไร

● คำถามจาก 24625790 ขอนแก่น

เรียนคณะรัฐศาสตร์ เวลาจะลงวิชาโท ปนกันได้หรือไม่ เช่น วิชานิติศาสตร์ร่วมกับประวัติศาสตร์

● ตอบนักศึกษา 24625790

หลักสูตรใหม่ของคณะรัฐศาสตร์ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 เป็นต้นมา วิชาโทให้ลงสาขาเดียวไม่ให้ปนกัน

● คำถามจาก 243 40642

1. เรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์ ลงทะเบียนเรียนวิชา AR 103, TH 102, PY 106 แล้วจะย้ายไปเรียนคณะบริหารธุรกิจ (สาขาบริหารทั่วไป) วิชาเหล่านี้จะนำมาเป็นวิชาเลือกอิสระได้หรือไม่

2. วิชาเลือกเสรีต้องเลือกวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 400 ใช่หรือไม่

● ตอบ นักศึกษา 243 40642

1-2 วิชาเลือกเสรีของคณะบริหารธุรกิจ ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่ยังไม่เคยเรียนในคณะบริหารธุรกิจ หรือเลือกเรียนวิชาใดในคณะอื่น ๆ ก็ได้ นอกจากวิชา EC 103, ST 103, LA 462, และ MA 103 ดังนั้น วิชาดังกล่าว ถ้าคุณสอบได้แล้ว ก็นำมาเป็นวิชาเลือกเสรีได้

กองบรรณาธิการ

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่นิด้า เป็นกรณีพิเศษ

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประสงค์จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง ทั้งสถาบันของรัฐบาลและเอกชนที่ ก.พ.รับรอง เข้าศึกษาต่อชั้นปริญญาโทในคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ เป็นกรณีพิเศษ

สนใจติดต่อสมัครได้ที่กองบริการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2525-วันที่ 4 มีนาคม 2525 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย นวัตกรรม กำบรรณารักษ์

หยุดคิด

เกาติตยสะครึ้ง

ทางไปสู่ความสำเร็จ

อิทธิบาทสี่คือทางสู่ความสำเร็จ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ใครยึดถือเป็นธรรมะประจำใจ
ทำสิ่งใดก็สมหวังดังใจปอง
หนึ่งฉันทะคือความพึงพอใจ
ทำสิ่งใดหวังสิ่งนั้นไม่เป็นสอง
มีวิริยะเป็นธรรมะประการรอง
หมั่นเพียรท่องเพียรทำงานจำดี
ข้อที่สามจิตตะคือความเอาใจใส่
สิ่งทำไปจึงสำเร็จเกษมศรี
และวิมังสาคือตรวจตราดูอีกที
ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีเพียงไร
เพื่อนชาวรามจงนำไปทำตามเถิด
ว่าจะเกิดผลดีที่ตรงไหน
ไม่ว่าด้านการทำงานหรือสิ่งใด
จะมีชัยสุขสรศักดิ์ ในบั้นปลาย.

ด้วยความเคารพนับถือ
นายธรรม สังข์ทอง
รหัส 24620440
คณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 1

บทบาทของคอมพิวเตอร์ ฯ



ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการอภิปรายเรื่อง "บทบาทของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและอนาคต" เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2525 ณ สำนักงานสภาอาจารย์ ม.ร. โดยมีวิทยากรที่เข้าร่วมอภิปราย คือ นายพิสิษฐ์ วิริญญู (บริษัทเอสโคโนเตคคาร์คประเทศไทย จำกัด) นายประพันธ์ โชเชจริญสุข (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นายนิมิตร ขัตติยกุลวานิช (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) และนายมนตรี วิศลดิลภพันธ์ (ธนาคารกรุงเทพจำกัด)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

กีฬาประเพณีสาธิต



เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2525 โรงเรียนมัธยมสาธิตรามคำแหง เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาประเพณีกับโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

สมทบทุน 10 ปี รามคำแหง



เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้นำนายประจิด ชัยเกียรติ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาหัวหมาก เข้ามอบเงินแก่ ร.ศ.ดร. อภิกรมย์ ณ นคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารพ่อบุญรามคำแหงมหาวิทยาลัย ในนามธนาคารกรุงเทพ จำกัด จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.

จัดงานการเงินสัมพันธ์



ชมรมการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน "การเงินสัมพันธ์ ครั้งที่ 1" เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2525 ณ โรงแรมโรแยล เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาบัณฑิต และคณาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร รวมทั้งได้มีการเลือกตั้งตัวแทนบัณฑิตทุกรุ่น

ชมรมการเงินและการธนาคาร

จาก... บรรณารักษ์

ขร. ฉบับนี้จัดพิมพ์ตามปกติแล้ว มีข่าวบางข่าวที่ไม่ทันสมัย เนื่องจากฉบับที่แล้วพิมพ์ล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ ทำให้ข่าวและประกาศที่ลงพิมพ์ในฉบับนี้ช้าไปหน่อย สำหรับ ขร. ฉบับนี้ได้นำเอาสารจากอภิการบดีที่แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกตั้งเข้าไปบริหารองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษานอกจากนี้ได้นำเอาบทพรรณานของ รศ.ดร. ชรรณบุญ ไสภารัตน์ ซึ่งเขียนเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยรามคำแหงด้วยเหมือนกัน ซึ่ง ขร. จะนำมาลงพิมพ์ให้ทราบ

มีนักศึกษาเขียนมาถามเกี่ยวกับขอรเปลี่ยนแปลงวัน เวลาสอบบางวิชาขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นเกี่ยวกับสถานที่สอบไม่พอในบางวัน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนแปลงวัน-เวลาสอบวิชา EC 103, EC 112 และ LA 303 ขอให้นักศึกษาดูรายละเอียดใน ขร. ฉบับนี้หน้า 2 นอกจากนี้นักศึกษาซึ่งสามารถดูวันเวลาสอบได้ในคู่มือสอบได้ ซึ่งจะออกแจกให้นักศึกษาที่สอบประมาณหนึ่งสัปดาห์

ขร. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกให้บริหาร อคมร. และ สมร. เมื่อได้รับการไว้วางใจให้มาบริหารงานแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำ ทำเพื่อส่วนรวม ทำด้วยความรอบคอบ ใช้ดุลยพินิจของปัญญานมิใช่ปัญหานาน

สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์

ผลการเลือกตั้ง ต่อจากหน้า 1

การเลือกตั้ง อคมร.

หมายเลข 1 พรรคนักศึกษา 7 คณะ ได้ 9,071 คะแนน
หมายเลข 2 พรรคกระแสธรรม ได้ 9,786 คะแนน

หมายเลขพรรค	อันดับที่ 1	อันดับที่ 2	อันดับที่ 3	อันดับที่ 4	รวม
หมายเลข 1 พรรคนักศึกษา 7 คณะ	1,986	2,148	2,385	2,602	9,071
หมายเลข 2 พรรคกระแสธรรม	2,415	2,402	2,407	2,562	9,786

การเลือกตั้ง สมร.

หมายเลขพรรค	อันดับที่				รวม
	อันดับที่ 1	อันดับที่ 2	อันดับที่ 3	อันดับที่ 4	
หมายเลข 1 พรรคนักศึกษา 7 คณะ	3	4	1	4	23
หมายเลข 2 พรรคกระแสธรรม	5	4	7	4	41

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บรรณาธิการ : นายสุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์
บรรณาธิการผู้ช่วย : น.ส.ธินา วิวัฒน์วรินทร์
น.ส.แจ่มจันทร์ เด็กอุดม
ผู้จัดการ : นายทองอยู่ ศรีตระกูล
กองบรรณาธิการ : นายอุคนธร รัตตสาร
นายองเลิศ เศรษฐรักษ์
นายอรพจน์ ศศิธรวรินทร์
นายสุพจน์ สมรตไท
น.ส.ทวี มาคเอง
นายอัชฌา จันทร์มัญญะ
สำนักงาน : ตึก AD 1 ชั้น 2
โทร. 3141352
หรือ 3142122-9 ต่อ 164, 165



คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2524

- นายร่วมศักดิ์ แก้วปั้ง ประธานกรรมการ
- น.ส.ดารณี พานทอง กรรมการ
- นางฉวีฉลดา ศิษย์ปัญญากร กรรมการ
- นายวิบูลย์ ไควณะบุตร กรรมการ
- นางศุภสมิทธิ์ บุญเรือง กรรมการ
- นางรณิศา พงษ์อรุณ กรรมการ
- นายมนตรี กวินัญญานนท์ กรรมการ
- นายคิม ไชยธำเนศ กรรมการ
- น.ส.สมจิตต์ เกิดประสงค์ กรรมการ
- นายพิเชฐ สุรงค์โรจน์ กรรมการ
- น.ส.จินดา พรพิไลพรรณ กรรมการ
- นายประทีป วรทินนกร กรรมการ
- นายสมคิด ธีรศิลป์ กรรมการ
- นายสุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์ กรรมการและบรรณาธิการ
- น.ส.ธินา วิวัฒน์วรินทร์ กรรมการและบรรณาธิการผู้ช่วย
- น.ส.แจ่มจันทร์ เด็กอุดม กรรมการและบรรณาธิการผู้ช่วย
- นายทองอยู่ ศรีตระกูล กรรมการและผู้จัดการ
- น.ส.สมหมาย เจริญรักษ์ กรรมการและเลขานุการ

กองจัดการ : ตึก AD 1 ชั้น 2
โทร. 3141352
หรือ 3142122-9 ต่อ 164, 165

ข่าวรามคำแหงรายสัปดาห์ ออกทุกวันเสาร์
อัตราค่าบำรุง ขร.
ปีการศึกษา 2524
จำนวนหนังสือ 52 ฉบับ
สมาชิกที่มารับด้วยตนเอง ปีละ 25 บาท
สมาชิกที่รับทางไปรษณีย์ ปีละ 40 บาท
ไปรษณียบัตรและซองเงินได้ในนาม
ผู้จัดการ ขร. ชั้น 2 AD 1

